

Số: 219 /BC-BCĐ

Kiên Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019**

Thực hiện Công văn số 5304/VPBCĐ-QLHC ngày 19/11/2019 của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 Trung ương về việc tổng kết thực hiện Đề án 896 năm 2019. Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI**

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 77/QĐ-BCĐ896 ngày 26/4/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 Trung ương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019. Ngày 14/6/2019, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-BCĐ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý, UBND cấp xã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch nêu trên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Công tác tuyên truyền**

Sau khi Ban Chỉ đạo 896 tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019, để thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ về Đề án 896, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về



Đề án 896, Luật Căn cước công dân, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả, trong đó Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang và Đài Truyền thanh các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Đề án 896, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương, đã đưa 55 lượt tin, bài về tổ chức triển khai Đề án 896 và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng Công an các cấp kết hợp với các đoàn thể ở cơ sở tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh đến từng ấp/khu phố, tổ nhân dân tự quản ngoài giờ hành chính được 755 cuộc; đồng thời thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân”, các buổi sinh hoạt chính trị, họp tổ nhân dân tự quản, công tác thăm hỏi... lồng ghép tuyên truyền được 562 cuộc có 20.232 người dân tham dự. Qua đó tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong quá trình triển khai Đề án 896 và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

## **2. Công tác thu thập thông tin dân cư**

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đẩy mạnh thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư, Công văn số 1340/UBND-NCPC ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ thị nêu trên của Bộ Công an. Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an các cấp tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thành lập Ban Chỉ đạo công tác thu thập tại địa phương và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư.

Quá trình thực hiện, đã chỉ đạo thành lập 02 Tổ kiểm tra trực tiếp kiểm tra công tác thu thập, chất lượng, cách sắp xếp phiếu đối với 15 đơn vị Công an cấp huyện và 30 đơn vị xã, phường để phục vụ cho việc quét phiếu thu thập thông tin dân cư, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra nội dung, phương hướng chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo. Từ ngày 03/10 đến ngày 20/10/2019, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an kết hợp với Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức quét phiếu thu thập thông tin dân trên địa bàn tỉnh, kết quả đã quét 1.665.225 phiếu, chất lượng đạt 95,52%.

## **3. Cấp số định danh cá nhân**

Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; Công văn số 3911/BTP-CNTT ngày 12/10/2018 về việc đôn đốc triển khai hệ thống

thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 về việc hướng dẫn số hoá Sổ hộ tịch của Bộ Tư pháp và Công văn số 345/CNTT-HTTT&CSDL ngày 27/6/2016 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp về việc triển khai phần mềm hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các cơ quan Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch kết nối cấp số định danh cá nhân đối với trường hợp đăng ký khai sinh lần đầu cho trẻ em dưới 14 tuổi, hệ thống được triển khai thực hiện từ ngày 01/10/2019 và được đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc, đến nay đã có 263 trường hợp được cấp số định danh cá nhân.

#### **4. Kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2019**

Sau khi Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định số 118/QĐ-BCĐ ngày 14/6/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, kịp thời các nội dung của kế hoạch đến các đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý và quán triệt thực hiện nghiêm túc, hầu hết đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà kế hoạch đề ra, nhất là công tác truyền thông của Đề án, thu thập và quét phiếu thông tin dân cư, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý, triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch kết nối cấp số định danh cá nhân đối với trường hợp đăng ký khai sinh lần đầu cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Tuy nhiên, việc lắp đặt máy móc, thiết bị hạ tầng mạng truyền dẫn và tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa triển khai thực hiện.

### **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

#### **1. Ưu điểm**

Các sở, ngành, UBND các cấp đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, chủ động ban hành kế hoạch thực hiện năm 2019, trong đó trọng tâm là công tác thu thập thông tin dân cư; triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch kết nối cấp số định danh cá nhân đối với trường hợp đăng ký khai sinh lần đầu cho trẻ em dưới 14 tuổi; tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, từ đó giúp cán bộ và Nhân dân

nâng cao nhận thức và hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Đề án 896 và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng Công an các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tích cực phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác thu thập thông tin dân cư. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thu thập, chất lượng, cách sắp xếp phiếu để phục vụ cho việc quét phiếu thu thập thông tin dân cư, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra nội dung, phương hướng chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo.

## **2. Những tồn tại, thiếu sót**

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Đề án 896, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từng lúc, từng nơi chưa sâu rộng, nhất là địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc còn hạn chế.

- Một bộ phận Nhân dân chưa nắm vững về chủ trương, nhận thức chưa đầy đủ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích của việc thu thập, cập nhật thông tin dân cư, do đó chưa chủ động trong việc phối hợp và cung cấp các giấy tờ tùy thân để thu thập thông tin dân cư.

- Phiếu thu thập thông tin dân cư chất lượng đạt chưa cao, thông qua công tác quét phiếu đạt 95,52%.

- Đường truyền dẫn hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch kết nối cấp số định danh cá nhân tốc độ còn chậm, nên ảnh hưởng đến việc trả kết quả cho công dân, cũng như gây khó khăn cho công chức trong việc tiếp nhận hồ sơ.

## **3. Kiến nghị**

- Bộ Công an tổ chức lắp đặt thiết bị, đường truyền thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân.

- Bộ Tư Pháp tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch kết nối cấp số định danh cá nhân đối với trường hợp đăng ký khai sinh lần đầu cho trẻ em dưới 14 tuổi.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2020**

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Kiên Giang đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 896 trong năm 2020.

2. Công an tỉnh phối hợp với Viettel Kiên Giang - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện lắp đặt máy móc, thiết bị hạ tầng mạng truyền dẫn phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân khi có chủ trương của Bộ Công an.

3. Sở Tư pháp tăng cường chỉ đạo, phối hợp các sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch kết nối cấp số định danh cá nhân đối với trường hợp đăng ký khai sinh lần đầu cho trẻ em dưới 14 tuổi.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các thành viên, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông có hiệu quả Đề án 896 và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Trên cơ sở nghị quyết của Bộ, ngành Trung ương về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến dân cư; các sở, ngành căn cứ vào phạm vi chức năng quản lý ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết nêu trên.

6. UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo phối hợp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 896, dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bổ sung cơ sở vật chất, sắp xếp, chấn chỉnh, sửa chữa nơi tiếp công dân đảm bảo khang trang, lịch sự gắn với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Trên đây là kết quả tổng kết Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019. Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Kiên Giang báo cáo Ban Chỉ đạo 896 Trung ương theo dõi, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Công an (Cục Cảnh sát QLHC về TTXH);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 896 tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, ntttrng "HT"



CHỦ TỊCH UBND TỈNH  
Phạm Vũ Hồng